



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 23 มกราคม 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ลดราคาปุ๋ย	1	กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือพาณิชย์ ขยายเวลาโครงการ “พาณิชย์ส่งลุย ลดราคาปุ๋ย” ประสานอำเภอ/จังหวัด รวบรวมความต้องการสั่งซื้อปุ๋ยเพิ่ม ถึงมีนาคมนี้	Thailand Plus Online
	2	กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายเวลา ‘ลดราคาปุ๋ย’ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนผลิต	มติชนออนไลน์
	3	กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือพาณิชย์ ขยายเวลาโครงการ “พาณิชย์ส่งลุย ลดราคาปุ๋ย” ประสานอำเภอ/จังหวัด รวบรวมความต้องการสั่งซื้อปุ๋ยเพิ่ม ถึงมีนาคมนี้	เว็บไซต์เรื่องเล่าข่าวเกษตร
	4	เกษตร-พาณิชย์ ขยายเวลาลดราคาปุ๋ย ถึง มี.ค. 67	เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ
	5	ยืดเวลา “พาณิชย์ส่งลุย ลดราคาปุ๋ย” ถึง มี.ค. 2567 ดึง 2 สมาคมช่วยอีก 1.5 แสนตัน	ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
เตือนการระบาด	6	รู้ทัน เตรียมตัวทัน ก่อนเพลี้ยไฟพู่เรียนระบาด	เดลินิวส์ออนไลน์
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ลดการเผาพื้นที่เกษตร	7	เกษตรเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม ลด PM2.5	ThaiPR.NET
	8	เกษตรเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม ลด PM2.5	RYT9
	9	เกษตรโยธธรร ร่วมเกษตรอำเภอค้อวัง รุกสร้างการรับรู้ หยุดเผาและสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา	สยามรัฐออนไลน์
มะม่วงส่งออก	10	เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีลงนามสัญญาซื้อขายมะม่วงเพื่อการส่งออก กระตุ้นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด	เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือพาณิชย์ ขยายเวลาโครงการ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” ประสานอำเภอ/จังหวัดรวบรวมความต้องการสั่งซื้อปุ๋ยเพิ่ม ถึงมีนาคมนี้

© 22 มกราคม 2024 Thailandplus TV - สิ่งแวดล้อม



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้หารือแนวทางการดำเนินโครงการ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” ร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เพื่อให้เกษตรกรสามารถซื้อแม่ปุ๋ยได้ในราคาถูกและช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ ด้วยการเชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า 26 ราย ผ่านความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย มาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร โดยระยะที่ 1 ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามีปริมาณ 151,920 ตัน หรือประมาณ 3 ล้านกระสอบ จำนวน 64 สูตร และได้ขยายเวลาดำเนินการต่อในระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2567 ซึ่งสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยได้สนับสนุนปุ๋ยเพิ่มเติมอีก 2,500 ตัน หรือประมาณ 50,000 กระสอบ มีปุ๋ยเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 154,420 ตัน หรือประมาณ 3.1 ล้านกระสอบ ช่วยปรับลดราคาเฉลี่ย 10-50 บาท หรือลดราคาร้อยละ 1 – 8

“ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอให้รวบรวมความต้องการสั่งซื้อปุ๋ยของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นชนิดปุ๋ย สูตรปุ๋ย ปริมาณปุ๋ย ยี่ห้อปุ๋ย รวมถึงรายชื่อผู้ผลิต เพื่อแจ้งข้อมูลกลับมายังกรมส่งเสริมการเกษตร และส่งข้อมูลต่อไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ให้ประสานสมาคมการค้าปุ๋ยแจ้งไปยังสมาชิกผู้ผลิต ผู้นำเข้าปุ๋ย พิจารณาจัดสรรตามความต้องการของเกษตรกรต่อไป” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แนวทางในการดำเนินการจำหน่ายปุ๋ยนั้นจะมีการสนับสนุนให้เกษตรกรสั่งซื้อผ่านสถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิก เช่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ โดยสถาบันเกษตรกรจะเป็นผู้รวบรวมยอดการสั่งซื้อ และแจ้งไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในแต่ละพื้นที่ จากนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดจะประสานงานมายังกรมส่งเสริมการเกษตรให้รวบรวมข้อมูลประสานไปยังกรมการค้าภายในและสมาคมปุ๋ยที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะจัดจำหน่ายปุ๋ยให้ตามที่สั่งซื้อต่อไป สำหรับด้านการขนส่ง สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยได้เข้ามาช่วยเหลือด้านการขนส่ง โดยสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และ

สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก และจัดส่งปุ๋ยไปยังสถาบันเกษตรกรในราคาพิเศษ กรณีที่ไม่สามารถจัดหาบรรทุกไปรับปุ๋ยจากที่หน้าโรงงานได้เอง

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมั่นว่าการขยายเวลาการดำเนินโครงการ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” จะส่งผลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงและซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูก นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรต่อไป

มติชน

กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายเวลา ‘ลดราคาปุ๋ย’ ช่วย เกษตรกรลดต้นทุนผลิต

วันที่ 22 มกราคม 2567 - 13:27 น.



กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือพาณิชย์ขยายเวลา ‘พาณิชย์สั่งลุย-ลดราคาปุ๋ย’ ประสานอำเภอ-จังหวัด รวมความต้องการสั่งซื้อปุ๋ยเพิ่ม ถึง มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 22 มกราคม นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมได้หารือแนวทางการดำเนินโครงการ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” ร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เพื่อให้เกษตรกรสามารถซื้อแม่ปุ๋ยได้ในราคาถูกและช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ ด้วยการเชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า 26 ราย ผ่านความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย มาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร

นายรพีทัศน์กล่าวอีกว่า โดยระยะที่ 1 ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามีปริมาณ 151,920 ตัน หรือประมาณ 3 ล้านกระสอบ จำนวน 64 สูตร และได้ขยายเวลาดำเนินการต่อในระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2567 ซึ่งสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยได้สนับสนุนปุ๋ยเพิ่มเติมอีก 2,500 ตัน หรือประมาณ 50,000 กระสอบ มีปุ๋ยเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 154,420 ตัน หรือประมาณ 3.1 ล้านกระสอบ ช่วยปรับลดราคาลงกระสอบละ 10-50 บาท หรือลดราคา 1-8%

“ในส่วนของกรมได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอให้รวบรวมความต้องการสั่งซื้อปุ๋ยของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นชนิดปุ๋ย สูตรปุ๋ย ปริมาณปุ๋ย ยี่ห้อปุ๋ย รวมถึงรายชื่อผู้ผลิต เพื่อแจ้งข้อมูลกลับมายังกรมส่งเสริมการเกษตร และส่งข้อมูลต่อไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ให้ประสานสมาคมการค้าปุ๋ยแจ้งไปยังสมาชิกผู้ผลิต ผู้นำเข้าปุ๋ย พิจารณาจัดสรรตามความต้องการของเกษตรกรต่อไป” นายรพีทัศน์กล่าว

อย่างไรก็ตาม แนวทางในการดำเนินการจำหน่ายปุ๋ยนั้นจะมีการสนับสนุนให้เกษตรกรสั่งซื้อผ่านสถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิก อาทิ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ โดยสถาบันเกษตรกรจะเป็นผู้รวบรวมยอดการสั่งซื้อ และแจ้งไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในแต่ละพื้นที่ จากนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดจะประสานงานมายังกรมส่งเสริมการเกษตรให้รวบรวมข้อมูลประสานไปยังกรมการค้าภายในและสมาคมปุ๋ยที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะจัดจำหน่ายปุ๋ยให้ตามคำสั่งซื้อต่อไป

สำหรับด้านการขนส่ง สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยได้เข้ามาช่วยเหลือด้านการขนส่ง โดยสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก และจัดส่งปุ๋ยไปยังสถาบันเกษตรกรในราคาพิเศษ กรณีที่ไม่สามารถจัดหาบรรทุกไปรับปุ๋ยจากที่หน้าโรงงานได้เอง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมั่นว่าการขยายเวลาการดำเนินโครงการพาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย จะส่งผลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงและซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูกนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรต่อไป

ยืดเวลา “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” ถึง มี.ค. 2567 ดึง 2 สมาคมช่วยอีก 1.5 แสนตัน

วันที่ 22 มกราคม 2567 - 12:02 น.



กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือพาณิชย์ ขยายเวลาโครงการ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” อีก 3 เดือน ถึง มีนาคม 2567 ดึงปุ๋ย 2 สมาคมเข้าร่วมโครงการ 154,420 ตัน

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้หารือแนวทางการดำเนินโครงการ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” ร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เพื่อให้เกษตรกรสามารถซื้อแม่ปุ๋ยได้ในราคาถูกและช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ ด้วยการเชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า 26 ราย ผ่านความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย มาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร

ล่าสุดได้ขยายเวลาดำเนินการต่อในระยะเวลาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2567 ซึ่งสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยได้สนับสนุนปุ๋ยเพิ่มเติมอีก 2,500 ตัน หรือประมาณ 50,000 กระสอบ มีปุ๋ยเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 154,420 ตัน หรือประมาณ 3.1 ล้านกระสอบ ช่วยปรับลดราคาลดกระสอบละ 10-50 บาท หรือลดราคาไร่ย่อยละ 1-8 หลังจากระยะที่ 1 ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ปริมาณ 151,920 ตัน หรือประมาณ 3 ล้านกระสอบ จำนวน 64 สูตร

“ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอให้รวบรวมความต้องการสั่งซื้อปุ๋ยของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นชนิดปุ๋ย สูตรปุ๋ย ปริมาณปุ๋ย ยี่ห้อปุ๋ย รวมถึงรายชื่อผู้ผลิต เพื่อแจ้งข้อมูลกลับมายังกรมส่งเสริมการเกษตร และส่งข้อมูลต่อไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ให้ประสานสมาคมการค้าปุ๋ยแจ้งไปยังสมาชิกผู้ผลิต ผู้นำเข้าปุ๋ย พิจารณาจัดสรรตามความต้องการของเกษตรกรต่อไป”

สำหรับแนวทางในการดำเนินการจำหน่ายปุ๋ยนั้นจะมีการสนับสนุนให้เกษตรกรสั่งซื้อผ่านสถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิก เช่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ โดยสถาบันเกษตรกรจะเป็นผู้รวบรวมยอดการสั่งซื้อ และแจ้งไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในแต่ละพื้นที่

จากนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดจะประสานงานมายังกรมส่งเสริมการเกษตรให้รวบรวมข้อมูลประสานไปยังกรมการค้าภายในและสมาคมปุ๋ยที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะจัดจำหน่ายปุ๋ยให้ตามที่สั่งซื้อต่อไป

สำหรับด้านการขนส่ง สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยได้เข้ามาช่วยเหลือด้านการขนส่ง โดยสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก และจัดส่งปุ๋ยไปยังสถาบันเกษตรกรในราคาพิเศษ กรณีที่ไม่สามารถจัดหาบรรทุกไปรับปุ๋ยจากที่หน้าโรงงานได้เอง

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมั่นว่าการขยายเวลาการดำเนินโครงการ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” จะส่งผลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงและซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูก นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือพาณิชย์ ขยาย เวลาโครงการ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” ประสานอำเภอ/จังหวัด รวบรวมความต้องการ สั่งซื้อปุ๋ยเพิ่ม ถึงมีนาคมนี้

© 22 ม.ค. 2024 □ ดิษและน้ำ, สไลด์



นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้หารือแนวทางการดำเนินโครงการ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” ร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เพื่อให้เกษตรกรสามารถซื้อแม่ปุ๋ยได้ในราคาถูกและช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ ด้วยการเชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า 26 ราย ผ่านความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย มาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร โดยระยะที่ 1 ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามีปริมาณ 151,920 ตัน หรือประมาณ 3 ล้านกระสอบ จำนวน 64 สูตร และได้ขยายเวลาดำเนินการต่อใน ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2567 ซึ่งสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยได้สนับสนุนปุ๋ยเพิ่มเติมอีก 2,500 ตัน หรือประมาณ 50,000 กระสอบ มีปุ๋ยเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 154,420 ตัน หรือประมาณ 3.1 ล้านกระสอบ ช่วยปรับลดราคาลงกระสอบละ 10-50 บาท หรือลดราคาร้อยละ 1 – 8

“ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอให้รวบรวมความต้องการสั่งซื้อปุ๋ยของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นชนิดปุ๋ย สูตรปุ๋ย ปริมาณปุ๋ย ยี่ห้อปุ๋ย

รวมถึงรายชื่อผู้ผลิต เพื่อแจ้งข้อมูลกลับมายังกรมส่งเสริมการเกษตร และส่งข้อมูลต่อไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ให้ประสานสมาคมการค้าปุ๋ยแจ้งไปยังสมาชิกผู้ผลิต ผู้นำเข้าปุ๋ย พิจารณาจัดสรรตามความต้องการของเกษตรกรต่อไป” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แนวทางในการดำเนินการจำหน่ายปุ๋ยนั้นจะมีการสนับสนุนให้เกษตรกรสั่งซื้อผ่านสถาบันเกษตรกรที่ต้นเป็นสมาชิก เช่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิชากิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ โดยสถาบันเกษตรกรจะเป็นผู้รวบรวมยอดการสั่งซื้อ และแจ้งไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในแต่ละพื้นที่ จากนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดจะประสานงานมายังกรมส่งเสริมการเกษตรให้รวบรวมข้อมูลประสานไปยังกรมการค้าภายในและสมาคมปุ๋ยที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะจัดจำหน่ายปุ๋ยให้ตามที่สั่งซื้อต่อไป สำหรับด้านการขนส่ง สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยได้เข้ามาช่วยเหลือด้านการขนส่ง โดยสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก และจัดส่งปุ๋ยไปยังสถาบันเกษตรกรในราคาพิเศษ กรณีที่ไม่สามารถจัดหาบรรทุกไปรับปุ๋ยจากที่หน้าโรงงานได้เอง

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมั่นว่าการขยายเวลาการดำเนินโครงการ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” จะส่งผลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงและซื้อปุ๋ยได้ในราคาถูก นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรต่อไป

กรุงเทพธุรกิจ

เกษตร-พาณิชย์ ขยายเวลาลดราคาปุ๋ย ถึง มี.ค. 67

© 22 ม.ค. 2567 เวลา 14:21 น. | 52



นายพีทัศน์ อุ๋นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้หารือแนวทางการดำเนินโครงการ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” ร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เพื่อให้เกษตรกรสามารถซื้อแม่ปุ๋ยได้ในราคาถูกและช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ ด้วยการเชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า 26 ราย ผ่านความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย มาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร

โดยระยะที่ 1 ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามีปริมาณ 151,920 ตัน หรือประมาณ 3 ล้านกระสอบ จำนวน 64 สูตร และได้ขยายเวลาดำเนินการต่อในระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2567 ซึ่งสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยได้สนับสนุนปุ๋ยเพิ่มเติมอีก 2,500 ตัน หรือประมาณ 50,000 กระสอบ มีปุ๋ยเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 154,420 ตัน หรือประมาณ 3.1 ล้านกระสอบ ช่วยปรับลดราคาปุ๋ยกระสอบละ 10-50 บาท หรือลดราคาร้อยละ 1 - 8

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือพาณิชย์ ขยายเวลาโครงการ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” ประสานอำเภอ/จังหวัดรวบรวมความต้องการสั่งซื้อปุ๋ยเพิ่ม ถึงมีนาคมนี้

นายพีทัศน์ อุ๋นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้หารือแนวทางการดำเนินโครงการ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” ร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เพื่อให้เกษตรกรสามารถซื้อแม่ปุ๋ยได้ใน

ราคาถูกและช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ ด้วยการเชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า 26 ราย ผ่านความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย มาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกรเกษตร-พาณิชย์ ขยายเวลาลดราคาปุ๋ย ถึง มี.ค. 67เกษตร-พาณิชย์ ขยายเวลาลดราคาปุ๋ย ถึง มี.ค. 67

โดยระยะที่ 1 ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ปริมาณ 151,920 ตัน หรือประมาณ 3 ล้านกระสอบ จำนวน 64 สูตร และได้ขยายเวลาดำเนินการต่อในระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2567 ซึ่งสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยได้สนับสนุนปุ๋ยเพิ่มเติมอีก 2,500 ตัน หรือประมาณ 50,000 กระสอบ มีปุ๋ยเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 154,420 ตัน หรือประมาณ 3.1 ล้านกระสอบ ช่วยปรับลดราคากลางกระสอบละ 10-50 บาท หรือลดราคาร้อยละ 1 - 8

“ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอให้รวบรวมความต้องการสั่งซื้อปุ๋ยของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร

ไม่ว่าจะเป็นชนิดปุ๋ย สูตรปุ๋ย ปริมาณปุ๋ย ยี่ห้อปุ๋ย รวมถึงรายชื่อผู้ผลิต เพื่อแจ้งข้อมูลกลับมายังกรมส่งเสริมการเกษตร และส่งข้อมูลต่อไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ให้ประสานสมาคมการค้าปุ๋ยแจ้งไปยังสมาชิกผู้ผลิต ผู้นำเข้าปุ๋ย พิจารณาจัดสรรตามความต้องการของเกษตรกรต่อไป”

แนวทางในการดำเนินการจำหน่ายปุ๋ยนั้นจะมีการสนับสนุนให้เกษตรกรสั่งซื้อผ่านสถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิก เช่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ โดยสถาบันเกษตรกรจะเป็นผู้รวบรวมยอดการสั่งซื้อ และแจ้งไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในแต่ละพื้นที่

รู้ทัน เตรียมตัวกัน ก่อนเพลิงไฟทุเรียนระเบิด

เตือนภัยเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน เผื่อระวังการระเบิดเพลิงไฟในทุเรียน เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ มีแดดแรง ลมแรง อากาศแห้ง เหมาะต่อการแพร่ระบาดของ

22 มกราคม 2567 14:15 น. เกษตร



กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนภัยเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน เผื่อระวังการระเบิดเพลิงไฟในทุเรียน เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ (เดือนธันวาคม-พฤษภาคม) มีแดดแรง ลมแรง อากาศแห้ง เหมาะต่อการแพร่ระบาดของเพลิงไฟ ซึ่งตรงกับระยะที่ต้นทุเรียนออกดอกติดผล ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากเริ่มพบการเข้าทำลาย ให้ดำเนินการควบคุมและป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระเบิดรุนแรง หรือสามารถขอคำแนะนำได้ที่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน

ลักษณะของเพลิงไฟทุเรียน คือ ในตัวเต็มวัยจะมีลำตัวแคบยาว สีเหลือง หรือสีน้ำตาลอ่อน เป็นแมลงขนาดเล็ก ขอบปีกมีเส้นขนเป็นแผง ขนาดยาวประมาณ 0.71-1.05 มิลลิเมตร กว้างประมาณ 0.14-0.19 มิลลิเมตร มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ไข่มีขนาดเล็ก คล้ายเมล็ดถั่วสีขาว ขนาดยาว 0.25 มิลลิเมตร กว้าง 0.10 มิลลิเมตร ฝังอยู่ในเนื้อเยื่อพืชบริเวณใกล้เส้นกลางใบ ซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ ของพืช ส่งผลให้ใบอ่อนหรือยอดอ่อนชะงักการเจริญเติบโต แคระแกร็น ใบโค้ง แห้ง หงิกงอ และไหม้

สำหรับการป้องกันกำจัด นอกจากการสำรวจอย่างสม่ำเสมอ และสำรวจถี่ขึ้นในช่วงสภาพอากาศร้อน ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานแล้ว เกษตรกรควรอนุรักษ์และใช้ศัตรูธรรมชาติเข้าช่วย ได้แก่ แมงมุมชนิดต่าง ๆ ตัวอ่อนแมลงช้าง และเพลิงไฟตัวห้ำ ซึ่งหากพบเพลิงไฟระเบิดเล็กน้อย ให้ตัดส่วนที่ถูกทำลาย นำใส่ถุงมิดชิด ทิ้งนอกแปลง และหากเกิดการระเบิดเพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถใช้สารกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 10 มิลลิลิตร โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ 20 ลิตร ทั้งนี้ เกษตรกรไม่ควรใช้สารเคมีกำจัดแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งซ้ำติดต่อกันหลายครั้ง เพราะทำให้เพลิงไฟสร้างความต้านทานได้

เศรษฐกิจเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม ลด PM2.5

📅 ทั่วไป 🕒 22 ม.ค. 67 9:34



นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางสาวเชาวนีรัฐ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง



ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศรษฐกิจเหลือใช้ทางการเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาร์ักษ์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศรษฐกิจเหลือใช้ทางการเกษตร ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาร์ักษ์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และขยายผลการดำเนินงานจัดการเศรษฐกิจเหลือใช้ทางการเกษตร จากการลงพื้นที่พบว่ากลุ่มฯ มีการรับซื้อฟางอัดก้อนจากพื้นที่ในชุมชน ปริมาณ 100-200 ก้อน ทุกๆ 3 เดือน ในราคาก้อนละ 25 – 30 บาท และนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระจาดจากฟางข้าว (ฟาง 1 ก้อน แปรรูปเป็นกระจาดได้ 120 แผ่น ขายแผ่นละ 20 บาท ต้นทุนการผลิตแผ่นละ 10 บาท) และได้มีการต่อยอดจากการผลิตกระจาดจากฟางข้าว เป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนำไปใช้ใส่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ขนาด 1 นิ้ว ใช้กระจาดจากฟางข้าว 1 แผ่น นำมาห่อแกนบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกได้ 34 ชิ้น ขายได้ชิ้นละ 16 บาท โดยส่งขายต่างประเทศ 2000 ชิ้น/เดือน นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย



เกษตรเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม ลด PM2.5



ข่าวทั่วไป Monday January 22, 2024 09:34 – ThaiPR.net



ข่าวทั่วไปล่าสุด

- 09:17น. ความชื่น เรื่องกวนใจของแพทย์จีน โดย คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
- 08:26น. เด็กพิการไทยคนเก่ง คิวรางวัลระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรต
- 08:24น. รมว.แรงงาน "พิพัฒน์" ลงระนอง มอบใบอนุญาตทำงานแรงงานประมง มุ่งดูแล และคุ้มครองให้ถูกกฎหมายป้องกันการค้ามนุษย์
- 08:23น. STYLE Bangkok 2024 งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่น และงานคราฟต์ 20-24 มีนาคม 2567 นี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
- 08:20น. กิจกรรมงานสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนางสาวเชาวนีฐิ์ โคเมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโป่ง ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามสถานการณ์การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาร์กซ์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และขยายผลการดำเนินงานจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

จากการลงพื้นที่พบว่ากลุ่มฯ มีการรับซื้อฟางอัดก้อนจากพื้นที่ในชุมชน ปริมาณ 100-200 ก้อนทุกๆ 3 เดือน ในราคาก้อนละ 25 - 30 บาท และนำมาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระจาดจากฟางข้าว (ฟาง 1 ก้อน แปรรูปเป็นกระจาดได้ 120 แผ่น ขายแผ่นละ 20 บาท ต้นทุนการผลิตแผ่นละ 10 บาท) และได้มีการต่อยอดจากการผลิตกระจาดจากฟางข้าว เป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกนำไปใช้ใส่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ์ขนาด 1 นิ้ว ใช้กระจาดจากฟางข้าว 1 แผ่น นำมาห่อแกนบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกได้ 34 ชิ้น ขายได้ชิ้นละ 16 บาท โดยส่งขายต่างประเทศ 2000 ชิ้น/เดือน นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกมากมาย



วันที่ 22 ม.ค.67 เวลา 10.00 น. ที่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธรร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง จัดฝึกอบรมสร้างการรับรู้หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรตามโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

นายพนพล ผุดผ่อง เกษตรจังหวัดยโสธรเปิดเผยว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 148 ล้านไร่ ซึ่งหลังจากฤดูการผลิตจะเกิดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก โดยทั่วไปเกษตรกรเมื่อทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร หรือภายหลังเก็บเกี่ยวแล้ว มักจะเผาทำลายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ทำนา ที่พบปัญหาหลักในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ คือการเผาตอซังฟางข้าวเพื่อความสะดวกในการไถเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกในรอบถัดไป การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรส่งผลให้เกิดปัญหาวิกฤติหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ นอกจากนี้ทำให้เกิดมลพิษและหมอกควันทำลายชั้นบรรยากาศของโลกแล้ว ยังเป็นการทำลายอินทรีย์วัตถุธาตุอาหาร และโครงสร้างดิน ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตลดลง และมีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น จังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้ดำเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ดังนั้น สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอค้อวัง จึงได้จัดทำโครงการสร้างการรับรู้หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาที่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง ซึ่งมีการฝึกอบรมให้ความรู้การทำเกษตรปลอดการเผา การสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดการเศษวัสดุการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การจัดการเศษวัสดุการเกษตร โดยมีการสาธิตการเผาเห็ดฟาง กองเตี้ย การทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็น และเรียนรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง และเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการปฏิบัติทางการเกษตรแบบปลอดการเผา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีลงนามสัญญาซื้อขายมะม่วงเพื่อการส่งออก กระตุ้นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

📅 18/01/2567 | 👁 17 | 🖨

เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีลงนามสัญญาซื้อขายมะม่วงเพื่อการส่งออก กระตุ้นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

วันนี้ 18 มกราคม 2567 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาซื้อขายมะม่วงเพื่อการส่งออก กระตุ้นการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมี นายदनัย ปัญญาพิทยากุล เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา และเกษตรกรชาวสวนมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วม

มะม่วงเป็นผลผลิตที่มีชื่อเสียงของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีพื้นที่ปลูกกว่า 21,300 ไร่ ในเดือนมกราคม - พฤษภาคม เป็นช่วงที่ผลผลิตมะม่วงนอกฤดูและผลผลิตมะม่วงในฤดูของจังหวัดฉะเชิงเทราออกสู่ตลาด จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงจัดพิธีลงนามสัญญาซื้อขายมะม่วงเพื่อการส่งออก ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดให้เครือข่ายผู้ผลิตและผู้ส่งออกมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงนามสัญญาซื้อขายผลผลิต กิจกรรมประกอบด้วย การลงนามสัญญาซื้อขายผลผลิตมะม่วงระหว่างวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกอำเภอบางคล้า กับบริษัท โซโนริกุ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ชัง ฮัก จำกัด และบริษัท เอส ดี เฟรช ฟรุต จำกัด และการลงนามสัญญาซื้อขายผลผลิตมะม่วงระหว่างสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด กับบริษัท สยาม เอ็กซ์พอร์ต มาร์ท จำกัด รวมปริมาณผลผลิตกว่า 700 ตัน คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท และการสัมมนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ส่งออกมะม่วงของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ในการผลิตและการตลาดมะม่วงที่สำคัญ ในการตัดสินใจของเกษตรกรชาวสวนมะม่วงพร้อมกระตุ้นการสร้างความเข้าใจในการผลิตมะม่วง ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งด้านคุณภาพ และมาตรฐาน